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บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
สมัยสามัญ   สมัยที ่ ๓  คร้ังที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 

ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายปรีชา     วงศ์วิวงค ์
นายศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
ว่าที่ร้อยตรีวัสดี     เถาว์สอน 
นายวรเดช     แก้วสอนดี 
นายสมศักดิ์     นานาไพร 
นายฉลอง      แสนสุภา 
นายสาทร      เหล่าใหญ่ 
นายสวาสดิ์      โพธิ์พันธ์ 
นายบุญเหลือ     วงค์ศรีชา 
นายพรชัย      ไชยสุระ 
นายตระกูล      ไชยสุระ 
นายอาคม      จิตมาตย์ 
นายชนะ     แก่นจันทร์ 
นายปรีดา      ไชยต้นเทือก 
นายชายชมภู     ธนโพธิ ์
นายธันวา      มูลวงค์ 
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ประธานสภา ฯ 
รองประธานสภา ฯ 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต             
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต.
สมาชิกสภา  อบต. 
สมาชิกสภา  อบต. 

ปรีชา     วงศ์วิวงค ์
ศักดิ์ชาย     ศรีวงษ์ษา 
วัสดี      เถาว์สอน 
วรเดช     แก้วสอนดี 
สมศักดิ์     นานาไพร 
ฉลอง     แสนสุภา 
สาทร     เหล่าใหญ่ 
สวาสดิ์     โพธิ์พันธ์ 
บุญเหลือ    วงค์ศรีชา 
พรชัย     ไชยสุระ 
ตระกูล     ไชยสุระ 
อาคม     จิตมาตย์ 
ชนะ     แก่นจันทร์ 
ปรีดา     ไชยต้นเทือก 
ชายชมภู     ธนโพธิ ์
ธันวา     มูลวงค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล หมู่ที่ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑      

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายมงคล       แสนสุภา 
นายไชยเชษฐ       ใสแสง 
นายระเบียบ       โคดอาสา 
นายอมิตร      ชากิจดี 
นายกรีฑา      จริตรัมย์ 
นายจักรกฤษณ์      ธนกูลกิจ 
นางกิตติภรณ์      เหลาแหลม 
นายครินา       ลุมวงษ์ 
นายสุรวุฒิ      สุริยนต์ 
นายณัฐวุฒิ       อันสนธิ์ 

 

นายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
รองนายก อบต.มหาชัย 
เลขานุการนายก อบต.มหาชัย 
รองปลัด อบต.มหาชัย 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

มงคล      แสนสุภา 
ไชยเชษฐ      ใสแสง
ระเบียบ      โคดอาสา
อมิตร      ชากิจดี 
กรีฑา      จริตรัมย์ 
จักรกฤษณ์      ธนกูลกิจ 
กิตติภรณ์      เหลาแหลม 
ครินา       ลุมวงษ ์
สุรวุฒิ      สุริยนต์ 
ณัฐวุฒิ       อันสนธิ ์

 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๓.๓0   น. 
 

ประธานสภา ฯ         -     เรียน นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหารฯ เลขาสภา  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุม 
                                  ทุกท่าน    ได้เวลาผมขอเปิดการประชุมสภา   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี    
                                  25๖๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม 25๖๒  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย 
                                   

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภา ฯ         -     เรื่องแจ้งให้ทราบ ไม่มีครับ 
                                   

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
                                 สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี 25๖๒ วันที่  1๕  สิงหาคม  25๖๒ 

ประธานสภา ฯ -  เนื่องด้วยบันทึกวาระการประชุมยังไม่สามารถจัดท าให้แล้วเสร็จทันสมัยประชุมนี้ได้    
                                  ดังนั้น จึงขอมติจากสภาให้ผ่านในวาระนี้ไปก่อน ขอมติครับ 
มติที่ประชุม -  มติที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   
ประธานสภา ฯ           -  ในวาระนี้มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะชี้แจงไหมครับ ขอเชิญครับ 
นายศักดิ์ชาย ศรีวงษ์ษา  -  กระผมนายศักดิ์ชาย   ศรีวงษ์ษา   สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๒  บ้านมหาชัย  ขอพูดคุยเพ่ิม 
                                   เติมเก่ียวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซ่ึงในปีนี้ 
                                   ถือว่าน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างก็มี 
                                   แค่โครงการก่อสร้างต่างๆ อาจสืบเนื่องจากใช้ไปในรายจ่ายประจ าจ านวนมากเลยท า 
                                   ให้มีเงินเหลือให้โครงสร้างพ้ืนฐานน้อย ผมตั้งข้อสังเกตโดยดูจากการตั้งรายรับรายจ่าย  
                                   ประจ าปีในร่างข้อบัญญัติฯกับงบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนมารายรับจริงจะมากกว่า 
                                   ที่เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติเกี่ยวพันถึงการใช้จ่ายใน อบต.ปีนี้ทางผู้บริหารต้องการรถกู้ชีพ 
                                   และรถกระเช้าซึ่งไปดูรายจ่ายจริงปี ๒๕61 ประมาณรายจ่ายไว้ 37,๗๐๐,๐๐๐ บาท  
                                   แต่จ่ายจริงคือ 27 ล้าน ปี 6๒ ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ 36 ล้านแต่จ่ายจริง 29 ล้าน  
                                   กว่าบาท ส่วนที่เหลือ 7-8 ล้าน ตกเป็นเงินสะสม มาถึงปี 63 คณะผู้บริหาร ต้องการ 
                                   รถกระเช้า ถ้าท่านตรวจสอบรายจ่ายดีๆน่าจะทราบว่าควรจะลดในส่วนไหน ถ้าจัดท า 
                                   จริงๆ เงนิก็น่าจะเพียงพอ เพราะรายจ่ายบางอย่างเราสามารถจ่ายขาดจากเงินสะสมได้  
                                   แต่การจัดซื้อรถไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ บางอย่างก็ไม่สามารถใช้เงินสะสมได้  
                                   เช่นการต่อเติมอาคาร สถานที่เทคอนกรีตรอบอาคาร บางส่วนตั้งเอาไว้ทุกปีแต่ไม่ได้ใช้ 
                                   บางส่วนก็จ าเป็นจริงๆอย่างเงินเดือนค่าตอบแทน ฝากผู้บริหารและคณะจัดท าไดช้่วย 
                                   พิจารณาว่าส่วนนั้นจ าเป็นจริงๆหรือไม่ที่จะตั้งไว้โดยไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ แล้ว 
                                   ปล่อยให้ตกเป็นเงินสะสมไปทุกๆปีตั้งแต่ผมได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภายังไม่เคย 
                                   เห็นการจัดท าข้อบัญญัติเพ่ิมเติม เงินรายรับแต่ละปีมันมากกว่ารายจ่ายที่ตั้งเอาไว้ซึ่ง 
                                   สามารถจัดท าเป็นรายจ่ายเพิ่มเติมได้ เท่าที่เคยสอบถาม อบต.หลายๆแห่ง การจัดท า 
                                   ร่างข้อบัญญัติรายจ่ายเพ่ิมเติมมีถึงฉบับที่ 3 ก็ยังมีครับ ส่วนแผนงานสังคมสงเคราะห์  
                                   ปีนี้ตั้งไว้ 60,000 บาท เป็นแค่การจัดงานวันผู้สูงอายุเท่านั้น อยากให้มีการช่วยเหลือ 
                                   ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุหรือซื้อเตียงนอน ซื้อรถเข็นให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยนอนติดเตียงต่างๆอยาก 
                                   ให้มีในข้อบัญญัติด้วย ซึ่งเราสามารถท าได้ถ้าอยู่ในบัญญัติ ในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
                                   ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งปีนี้ถือว่าน้อย เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดตั้งไว้แค่  
                                   10,000 บาท รวมไปถึงการฝึกอาชีพ อยากให้มีหลากหลาย แต่เรามักไม่เน้นในด้าน 
                                   โครงสร้างพื้นฐาน เราลืมทางด้านเป็นงานสังคมสงเคราะห์เป็นงานสร้างความเข้มแข็ง 
                                   ของชุมชนของฝากไว้ด้วยครับ 



๓ 
 

ปลัด อบต.มหาชัย         -   ในส่วนของการจัดท าร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีที่ผ่านมาก็ได้สอบถามส่วนต่างๆ 
                                   ถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงพอต่อการบริหารจัดการของแต่ละส่วนหรือไม่ ให้พิจารณา  
                                   บางครั้งบางเรื่องก็ตั้งตามหนังสือสั่งการ ซึ่งเราก็ไม่ได้มีความจ าเป็น ก็เลยตกเปน็เงิน 
                                   สะสมไป  ในส่วนการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนั้น ก็ไม่เคยท า  
                                   เพ่ิมเติมเลย แต่การที่จะท าร่างข้อบัญญัติ เพิ่มเติมได้ทางผู้อ านวยการกองคลังก็ต้อง 
                                   รายงานรายรับรายจ่ายสถานะการเงินการคลังกับคณะผู้บริหารว่าปีนี้มีเงินมากน้อย 
                                   ขนาดไหนเพียงพอหรือไม่ ถึงจะสามารถจัดท าร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีเพ่ิมเติม 
                                   ไดค้รับ งบประมาณบางอย่างก็มีข้อจ ากัดไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ 
                                -  งานในส่วนของนักพัฒนาชุมชน อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้เอง เพราะเป็นอ านาจ 
                                   และหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์(พมจ.) ถ้าท าจริงต้องท าหนังสือ 
                                   เข้าไปสอบถามขออนุญาตทาง พมจ. ส่วนบ้านผู้ยากไร้ อบต. ก็ประสานให้ ปีนี้ได้มา  
                                   ประมาณ 5 หลัง ส่วนรถเข็นก็ยังเป็นงานของ พมจ. ครับ 
                                -  ส่วนงานยาเสพติด เราไม่จ าเป็นจะต้องเดินรณรงค์เพียงอย่างเดียวอาจจะเป็นการท า 
                                   โครงการปั่นจักรยานเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ ซึ่งปีนี้ตั้งไว้ 10,000 บาท 
                                -  ในส่วนของการอบรมอาชีพ เราต้องให้ออกแบบสอบถามไปยังแต่ละหมู่บ้านว่าใคร 
                                   ต้องการอบรมอาชีพอะไร งานหัตถกรรมหรือการแปรรูปสินค้า ให้แต่ละหมู่บ้านส่ง 
                                   เข้ามา แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มท าสักทีครับ 
ประธานสภา ฯ  -  มีท่านใดจะซักถามในวาระนี้อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอผ่านในวาระนี้ครับ 
มติที่ประชุม           -  มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1  ญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.25๖๓ 
    วาระท่ี 2 ( แปรญัตติ ) 

ประธานสภา ฯ            -   ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
                                   พ.ศ.2547 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้วต้องเสนอร่างข้อบัญญัติ  
                                   แทนร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพร้อมทั้งบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภา 
                                   ท้องถิน่รายงานนั้น อย่างน้อยจะต้องระบุว่ามีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในขั้นตอนหรือ 
                                   ข้อความใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตติ 
                                   นั้น การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย 
                                   และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ 
                                   ชั่วโมงก่อนประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน                   
ประธานสภา ฯ   -   เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ที่ขอยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนั้น ผม 
                                   ขอให้ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้กล่าวชี้แจงต่อสภาครับ 
นายสาทร  เหล่าใหญ่ -   เรียนประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ นายก อบต.มหาชัย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ประธานฯแปรญัตติ            ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสาทร   เหล่าใหญ่ สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๓ บ้านดอนกลาง    
                                   ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ   ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  
                                   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 25๖๒  เมื่อวันที่  1๕  สิงหาคม  25๖๒    ได้แต่งตัง้ 
                                   คณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากในวาระนี้ไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติกับคณะกรรมการ 
                                   แปรญัตติครับ                                 
ประธานสภา ฯ   -   เมื่อไม่มีผู้ยื่นค าขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓   
                                   เข้ามา ผมจะขอมติจากทางสภาฯ จะรับรองในวาระนี้หรือไม่  
มติที่ประชุม                -   มติเห็นชอบรับรอง จ านวน 14 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, งดออกเสียง ๐ เสียง   
 



๔ 
 

ประธานสภา ฯ  -   เมื่อการประชุมวาระที่ 2  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอให้ทางสภาฯ ได้ก าหนดประชุม 
                                   สภาฯ ญัตติพิจารณาใน วาระที่ 3 เมื่อไหร่  เชิญท่านสมาชิกสภาได้เสนอครับ 
นายชายชมภู  ธนโพธิ์ -   กระผมนายชายชมภู   ธนโพธิ์    สมาชิกสภา  หมู่ที่ ๗  บ้านทันสมัย  ขอเสนอการ 
                                   ประชุมในวาระที่ 3   ในวันที่   2๓  สิงหาคม  25๖๒    เวลา  ๑๓.๐0   น.  ครับ 
ประธานสภา ฯ  -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติจากสภาและจะ 
                                   ถือเป็นการนัดประชุมสภาฯ ในวาระท่ี 3  ในวันที่  2๓  สิงหาคม  25๖๒  เวลา   
                                 ๑๓.๐0  น.  ครับ 
มติที่ประชุม                -  มติเห็นชอบ จ านวน ๑๔ เสียง,  ไม่เห็นชอบ 0 เสียง,  งดออกเสียง ๐ เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ       -  ในวาระอ่ืนๆ มีท่านใดมีข้อซักถามที่จะเสนอแนะเพ่ิมเติม   ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม   
 
ปิดประชุมเวลา   1๕.๐๐   น.                     
 
 
 
 

                                                                                         ว่าที่ร้อยตรี 
                                ( วัสดี    เถาว์สอน ) 
                             เลขานุการสภา อบต.มหาชัย          

                         บันทึกการประชุม     
           
 

           
 
   
 

                                            (นายปรีชา     วงศ์วิวงค์)               
                         ประธานสภา ฯ 

            ตรวจบันทึกการประชุม 
                                                
 
 
 

               (นายฉลอง     แสนสุภา)  
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       
                  
 

                (นายสมศักดิ์    นานาไพร)                     
                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 

 
 

                          (นายชนะ       แก่นจันทร์)   
        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม       


